

คนรุ่นใหม่ ภูเก็ต. จากสายงานผู้ดูแลเศรษฐกิจการเงิน กับมุมมองต่อการทำงานบริษัทที่เศรษฐกิจ กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว



ใหม่ - ขนวีร์ คำมี

แป้ง - พรวลี พิลาวรรณ

แบงค์ - กิตติพงษ์ วิวัฒน์สุจิตกุล

ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รวมทั้งในปีนี้มีเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายด้าน การทำงานของ ธปท. ในฐานะธนาคารกลางมีความท้าทายมากขึ้นเช่นกัน BOT พระสยาม MAGAZINE จึงไม่รอช้า ดึง “คนรุ่นใหม่” จาก สายงานหลัก ได้แก่ ใหม่ - ชนวีร์ คำมี ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายตลาดการเงิน แป้ง - พรวิ พิลาวรรณ เศรษฐกร ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค และแบงค์ - กิตติพงษ์ วิวัฒน์สุจริตกุล เจ้าหน้าที่กลุ่ม ฝ่ายบริหารเงินสำรอง มาบอกเล่าถึงวิธีคิด และมุมมองการทำงานในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ในหลายมิติ รวมถึงระบบเศรษฐกิจการเงินโลกที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น

“คลื่นลูกใหม่” กับภาพรวมของแต่ละสายงาน

ใหม่ : งานหลักของทีมนกลยุทธ์ตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน คือ การกำหนดกลยุทธ์และกรอบการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อปรับสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่สมดุล และรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินให้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กำหนด โดย ธปท. มีหน้าที่ทำให้ราคาในตลาดเงินไปตามราคาที่ กนง. กำหนดไว้ผ่านการทำธุรกรรม Open Market Operations ที่ระดับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อปรับสภาพคล่อง หรือถ้าจะพูดในเชิงเปรียบเทียบคือ ดูแลปริมาณสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

แป้ง : ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ สายงานนโยบายการเงิน มีหน้าที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าที่สำคัญของไทย รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินแนวโน้ม โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อประเมินการส่งผ่านความเสี่ยงระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อการขยายตัวและเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ กนง. ดังนั้นหลัก ๆ จึงเป็นการเตรียมข้อมูลและจัดทำบทวิเคราะห์ รวมถึงทำงานวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่ กนง. สำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง และในกรณี ที่ กนง. มีข้อสงสัยให้ศึกษาเพิ่มเติมค่ะ

แบงค์ : ฝ่ายบริหารเงินสำรอง สายตลาดการเงิน มีหน้าที่บริหารจัดการเงินสำรองทางการของประเทศเป็นหลัก โดยการนำไปลงทุนในตลาดต่างประเทศนั้น ต้องยึดหลักของการบริหารความเสี่ยง เป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเกณฑ์และความเสี่ยงที่ได้รับจัดสรร อีกทั้งหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังต้องติดตามวิเคราะห์และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจตลาดการเงิน แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และราคาสินทรัพย์ของประเทศที่มีการนำเงินสำรองไปลงทุน รวมถึงศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนในตลาด หรือตราสารการเงินใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินสำรอง



“อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การสร้างความแข็งแกร่งของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงมากขึ้น ”

ใหม่ - ชนวีร์ คำมี



“ในฐานะเศรษฐกร นอกจากจะต้อง
‘รู้ทัน’ โลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว เราจะต้อง ‘รู้สึก’
และ ‘เข้าใจ’ ถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วย”

แป้ง - พรวิ พิลาวรรณ

งานที่รับผิดชอบอยู่นั้น ส่งผลต่อ “ส่วนรวม” อย่างไร

ใหม่ : งานที่ผมได้รับมอบหมาย คือ การทำให้นโยบายการเงินสามารถส่งผ่านไปยังภาคเศรษฐกิจจริง ทั้งในส่วนการบริโภคและการลงทุนตามที่ กนง. คาดหวังไว้ ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายในเรื่องของเงินเพื่อ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ ซึ่งถ้าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ กนง. ไม่สามารถส่งผ่านไปยังภาคเศรษฐกิจได้ ก็อาจทำให้นโยบายการเงินไม่มีประสิทธิภาพและขาดความน่าเชื่อถือ

แป้ง : สำหรับการดำเนินนโยบายการเงิน เราจะให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ควบคู่ไปกับดูแลการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน ซึ่งเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพด้านราคา หมายถึงระบบเศรษฐกิจที่รายได้และค่าครองชีพเติบโตในอัตราที่สอดคล้องกัน ประชาชนสามารถซื้อหาสินค้าและบริการได้ในราคาสมเหตุสมผล ขณะที่ระบบการเงินที่มีเสถียรภาพ คือ ระบบการเงินที่สามารถจัดสรรทรัพยากรทางการเงินอย่างเหมาะสม โดยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ซึ่งเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

แบงค์ : เป้าหมายของการบริหารเงินสำรองของ ธปท. คือ สร้างความเชื่อมั่นและเสถียรภาพให้กับค่าเงินบาท รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในปริมาณทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ ว่าเพียงพอต่อการดูแลค่าเงินบาท และในส่วนภาคธุรกิจเอง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จากการที่ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพ และลดโอกาสการถูกโจมตีค่าเงิน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ และ ธปท. ได้รับการยอมรับจากประชาชนและสถาบันการเงิน ว่ามีความเชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพย์ต่างประเทศอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ประเทศชาติเติบโตได้อย่างมั่นคงมีเสถียรภาพและยั่งยืน

“ความท้าทาย” ในการทำงานยุคปัจจุบันเป็นอย่างไร

ใหม่ : ตลาดการเงินไทยและตลาดการเงินโลกจะมีความเสี่ยงมากขึ้นในระยะถัดไป ไม่ว่าจะเป็นผลจากการดำเนินนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติของธนาคารกลางหลักหรือความไม่แน่นอนด้านอื่น ๆ เช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจรุนแรงขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและสถานการณ์ Brexit ดังนั้น ธปท. อาจต้องปรับการดำเนินนโยบายการเงินทั้งเครื่องมืออัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพภายใต้บริบทที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น



แป้ง : การวิเคราะห์เศรษฐกิจในปัจจุบันมีความท้าทาย 2 อย่าง คือ ความไม่แน่นอนเพราะเรากำลังอยู่ในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง และเปลี่ยนแปลงเร็ว หากมองย้อนกลับไปที่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว คงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าสหรัฐฯ จะประกาศสงครามทางการค้ากับจีน และหากมองไปข้างหน้าก็ยากที่จะคาดเดาได้ว่าสงครามการค้าจะจบลงอย่างไร มีสถานการณ์ใหม่ ๆ ให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องและพลิกไปพลิกมาอย่างรวดเร็ว ส่วนความท้าทายอีกอย่าง คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้รูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป เช่น พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่าน e-Commerce ที่มากขึ้นหรือการบริโภคในรูปแบบใหม่ ๆ อย่าง Sharing Economy เป็นต้น

ดังนั้น เศรษฐกรนอกจากจะต้อง “รู้ทัน” โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราจะต้อง “รู้สึก” และ “เข้าใจ” ถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่เหมาะสม และยึดหยุ่นต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจริง

แบงค์ : งานด้านการบริหารเงินสำรองเป็นงานที่ Dynamic ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาและปรับการลงทุน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีแนวทางการวิเคราะห์ที่เป็นแบบแผน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ World of VUCA¹

“เตรียมพร้อมรับมือ” กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ใหม่ : ผมคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การสร้างความแข็งแกร่งของทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงมากขึ้น เราอาจต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถรับมือความผันผวนในตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผ่านการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน การสร้างความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ Hedging Instruments² ที่หลากหลายและสนับสนุนช่องทางที่ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าวได้มากขึ้น

แป้ง : ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว อยากให้ผู้อ่านรู้ทันความเสี่ยงและมองเห็นโอกาส “รู้ทันความเสี่ยง” คือ รู้ว่างานหรือธุรกิจของเรามีความเสี่ยงซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง และเข้าไปจัดการกับความเสี่ยงอย่างทันเวลาที่ ขณะเดียวกันก็อยากให้ “จับตาดูโอกาส” ทางสายอาชีพหรือธุรกิจด้วย เพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเกิดขึ้นมากมาย และต้องการแรงงานที่มีความสามารถหลากหลายขึ้นด้วย หากผู้อ่านมองเห็นโอกาสตรงนี้



“ เราจะต้อง ‘รู้สึก คิดไกล เปิดใจ คล่องตัว’ เพื่อปรับการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ”

แบงค์ - กิตติพงษ์ วิวัฒน์สุจริตกุล

ก็น่าจะทำให้สามารถรับมือกับความท้าทายได้ไม่ยาก

แบงค์ : สำหรับแนวโน้มในอนาคต ผมมองว่าจะมีความท้าทายมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในหลายด้าน ระบบการเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ดังนั้นเราจะต้อง “รู้สึก คิดไกล เปิดใจ คล่องตัว” เพื่อปรับการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



¹ VUCA เป็นอักษรย่อจากคำว่า Volatility (ความผันผวน) Uncertainty (ความไม่แน่นอน) Complexity (ความสลับซับซ้อน) และ Ambiguity (ความคลุมเครือ)

² Hedging Instruments เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน